

ธปท.ปิดพยุงบ่าบาทอุ้มส่งออก

ธปท.แจ้งกระทรวงคลัง สหรัฐฯ ไม่มีนโยบายแทรกแซงบาทเพื่อผลทางการค้า จับตาสงครามการค้า“สหรัฐฯ-จีนกระทบ” ไทยทางอ้อม หวั่นรุนแรงอุตสาหกรรม การค้าโลกหดตัว กรณีที่ประเทศไทยเสี่ยงจะถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีประเทศเผด็จการแข่งค่าเงิน จากการที่ไทยตรงกับเงื่อนไขเข้าข่ายแทรกแซงค่าเงินครบทั้ง 3 ข้อคือ มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกว่า 3% ของขนาดเศรษฐกิจ โดยอยู่ที่ 10% มีการเข้าซื้อเงินสกุลต่างประเทศเกิน 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในรอบ 1 ปี และได้เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯเกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้อธิบายในรายละเอียดให้กระทรวงการ



▲ วิสิต สันติประภพ

คลังของสหรัฐฯว่าไทยไม่มีนโยบายแทรกแซงค่าเงิน เพื่อหวังประโยชน์จากการค้า ซึ่งการที่เข้าไปดูแลค่าเงินในบางช่วง เพราะมีเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากประเทศอุตสาหกรรมหลักใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนมาก ทำให้มีเงินไหลเข้าไหลออก

อย่างรวดเร็ว ทำให้ธปท.ต้องดูแลไม่ให้กระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจในภาพใหญ่ และให้เอกชนมีเวลาปรับตัวได้ทัน ธปท.จึงต้องดูแลค่าเงิน ไม่ใช่ต้องการหาข้อได้เปรียบทางการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 1 ปีที่ผ่านมาขยายตัวเข้มแข็ง โดยปี 2560 ขยายตัวดีในรอบ 5 ปี เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้ปรับประมาณการปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 3.9% เป็น 4.1% จากการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นและกระจายตัวไปในหลายตลาด ขณะที่การลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน ซึ่งเห็นชัดเจนผ่านการนำเข้าสินค้าทุนที่เริ่มเพิ่มขึ้น จากที่อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน สะท้อนการยกระดับศักยภาพการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเศรษฐกิจไทยที่ปรับดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจ

ไทยขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงและความเปราะบางและความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน โดยที่ต่อระหว่าง 2-3 เรื่องคือ 1.สหรัฐฯจะประกาศนโยบายออกมาอีกหรือไม่ หากเกิดการตอบโต้กันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลก รวมถึงไทยด้วย จากสินค้าที่เคยส่งออกไปจีนหรือสหรัฐฯ

2.มาตรการกีดกันทางการค้า อาจทำให้ต้องหาตลาดใหม่และกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศของไทยได้ และอาจถูกแปลงผลกระทบบไปสู่ประเทศอื่นๆ ด้วยจากมาตรการกีดกันทางการค้านี้ และ 3.สภาวะการลงทุนในตลาดโลก การลงทุนในตลาดหุ้นหากการกีดกันทางการค้ามีความวิตกมากขึ้น ก็ทำให้กระทบต่อการลงทุนได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อเนื่อง ■